

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2022

**KẾ HOẠCH**  
**Đảm bảo ANTT và triển khai xây dựng phong trào**  
**toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022**

Căn cứ Hướng dẫn số 320/HD-CAT-ANKT-ANCTNB, ngày 25/02/2022 của Công an tỉnh Bắc Giang về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ năm 2022 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Nhằm nâng cao ý thức chính trị, pháp luật và tinh thần trách nhiệm bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị của cán bộ công chức, viên chức và lao động trong cơ quan, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn cơ quan, chống các biểu hiện tiêu cực, làm cơ sở thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của Sở năm 2021.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, làm nền tảng tạo thành thể trận an ninh vững chắc trong cơ quan, đơn vị.

**II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

**1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện**

Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong cơ quan, cụ thể: Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới*”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ ANQG”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới*”; Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,*

*chống tội phạm trong tình hình mới*”, Chiến lược quốc gia PCTP giai đoạn 2016 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 148-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn hiện nay*”, Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 26/12/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2022; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Đề án số 201/ĐAUBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về “*Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2020-2025*”; Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 06/6/2021 quy định tiêu chí công nhận xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường kiểu mẫu về ANTT, phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

## **2. Công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”**

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch, nhất là hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, lợi dụng mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện để kích động, gây mất ổn định chính trị. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phòng, ngừa và đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm để kịp thời động viên, cổ vũ phong trào.

## **3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ**

Chủ động nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, việc chấp hành đường lối, chính sách pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan. Thực hiện tốt Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay*”; Quy chế hoạt động của cơ quan, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 101/QĐ-KHCN ngày 28/4/2009 Quy định độ mật của tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước của Sở

Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 140/QĐ-KHCN ngày 19/5/2020 về quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong đó quy định về quản lý các văn bản của Nhà nước.

Thực hiện đầy đủ các quy định về đoàn ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh và theo Quy chế số 15-QC/TU ngày 20/02/2020 của Tỉnh ủy về “Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang”; Quy định số 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

#### **4. Củng cố, nâng cao hoạt động của lực lượng bảo vệ đảm bảo ANTT**

Chỉ đạo lực lượng bảo vệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong đó lực lượng bảo vệ làm nòng cốt thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ; tăng cường tuần tra canh gác, trang bị phương tiện bảo vệ, củng cố tường rào, camera giám sát, công cụ hỗ trợ,.. tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ tập huấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ANTT trong tình hình mới.

Tập huấn, giáo dục cho CBCCVV và lao động cơ quan nâng cao ý thức trong việc sử dụng các thiết bị điện, các chất dễ cháy,.. trang bị và thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy.

#### **5. Xây dựng cơ quan không có tệ nạn ma túy và đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự**

Chỉ đạo, triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong toàn Sở. Về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 08/11/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1294/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW.

Phối hợp với cơ quan, chính quyền địa phương thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan và khu vực xung quanh. Duy trì, thực hiện mô hình “Đội tự quản bảo đảm ANTT và phòng, chống trộm cắp tài sản cơ quan”. Chủ động phối hợp với Công an phường, xây dựng, duy trì thường xuyên các hoạt động để đảm bảo ANTT cơ quan và khu vực xung quanh, không để xảy ra các hoạt động khiêu khích đông người, trái pháp luật, không xảy ra mất trộm tài sản cơ quan.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Căn cứ Kế hoạch toàn thể cán bộ, CCVC và lao động thuộc Sở nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung theo đúng kế hoạch đề ra.

Giao cho Văn phòng Sở có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai theo đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị trao đổi, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở kịp thời chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Bình**